



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๓๖๕๓

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศิริกาญจน์

(นางศิริกาญจน์ สุวณิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
โฆษการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
 ประจำวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	ผว.กทท.ร่วม ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาส มหามงคล เฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา พระพันปีหลวง	มติชน แนวหน้า newswit matichon prachachat innnews scgnewschannel mcot innnews msk-news facebook.com/PRBangkok twitter.com/BKKLIVETV twitter.com/Prachachat twitter.com/PR_Bangkok twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท.ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “เอสซีจี ปลูกแสนต้น ให้คน กทท.” ซึ่งเกิดจากความตั้งใจของ SCG ที่จะมอบต้นไม้ให้คนกรุงเทพฯ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้นภายใน ๔ ปี (ปี ๖๕-๖๘) นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังช่วยพัฒนาชุมชนบึงบางซื่อ จากชุมชนแออัดสู่บ้านมั่นคง เป็นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ - นอกจากนี้ ได้ร่วมกิจกรรม “ธพว. รวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” ที่สวนอารีย์สัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และหน่วยงานพันธมิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ ส.ค. และเพื่อแสดงความร่วมแรงร่วมใจเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯ ด้วยการปลูกต้นไม้มานานานชนิดกว่า ๑,๕๐๐ ต้นในพื้นที่สวนอารีย์สัมพันธ์ ขณะเดียวกัน ได้มอบกล้าไม้ให้แก่ผู้แทนชุมชนในพื้นที่เขตพญาไท เพื่อนำไปปลูกและปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สวนอารีย์สัมพันธ์ และสนับสนุนโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ตามนโยบายของ ผว.กทท.	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่บึงบางซื่อพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพที่อยู่อาศัยของชาวชุมชนบึงบางซื่อ - บูรณาการความร่วมมือเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่สวนอารีย์สัมพันธ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนพหลโยธิน - ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวตามนโยบาย “โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น” ของ ผว.กทท. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เมืองเป็นกำแพงกรองฝุ่น ลดก๊าซเรือนกระจก ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกหลานต่อไป	- สำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมปลูกต้นไม้และความคืบหน้าการดำเนินการปลูกต้นไม้ในแต่ละพื้นที่ ตามโครงการ “ปลูกต้นไม้ล้านต้น” ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๒	กทท. เตรียมเก็บ ค่าโดยสาร รถไฟฟ้า สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย	มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา matichon matichonweekly ryt& dailynews mgronline ch๗ khaosod	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวถึงการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ ๒ ว่า จะลงนามในประกาศการจัดเก็บค่าโดยสารภายใน ๒ สัปดาห์นี้ อัตราสูงสุดอยู่ที่ ๕๙ บาท ตลอดสาย คาดจะเริ่มช่วงปลายเดือน ก.ย.๖๕ อย่างไรก็ตาม ยังต้องหารือกับเอกชนเรื่องการเก็บค่าแรกเข้าว่า รายได้ส่วนนี้จะเข้าทางเอกชน หรือบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT) เช่น ขึ้นจากสถานีคูคต ซึ่งอยู่ในส่วนต่อขยายที่ ๒ ลงปลายทางที่สถานี	<u>ด้านบวก</u> - เตรียมความพร้อมการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ ๒ ช่วงแบริ้ง-สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-	- สำนักการจราจรและขนส่งและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยายที่ ๒ ช่วงแบริ้ง-

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ปลาย ก.ย.นี้	khaob2๔h thestandard news๑live sondhitalk opt-news bugaboo thebangkokinsight twitter.com/ InfoQuestNews twitter.com/ thestandardth twitter.com/maticchon weekly	สยามที่เป็นส่วนหนึ่งของสัมปทานเดิม หากค่าแรกเข้าจ่ายให้กับทางเอกชน KT จะไม่ได้รับรายได้ส่วนนี้ ต้องมีการเจรจา เพราะตามหลักการรายได้ค่าแรกเข้า ต้องเก็บที่สถานีต้นทาง โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รพว.กทท. ไปเจรจา ส่วนต่อขยายที่ ๒ กทท.จ่ายค่าจ้างเดินรถปีละ ๕,๐๐๐ ล้านบาท หากไม่ได้รายได้ค่าแรกเข้าก็ยากที่จะคุ้มทุน	คุกต	สมุทรปราการ และหมอชิต-สะพานใหม่-คุกต ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง
๓	กำชับติดตามสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด	มติชน ไทยโพสต์ nationtv thaipost siamrath thestandard facebook.com/ thestandardth twitter.com/ MorningNewsTV๓ twitter.com/ thestandardth twitter.com/ NationTV๒๒ twitter.com/ VoiceTVOfficial	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรับปริมาณฝนตกในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่ากังวลเรื่องน้ำเหนือเขื่อน โดยขณะนี้มีความจุประมาณร้อยละ ๔๐ มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จึงมอบหมาย รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล รพว.กทท. มอนิเตอร์น้ำเหนือเขื่อน ในระยะยาวหากน้ำในเขื่อนเต็มและมีมรสุมเข้ามาหลายลูกแล้วปล่อยน้ำลงมาจะมีผลกระทบต่อกรุงเทพฯ หรือไม่ - ได้สั่งการให้ทำแดชบอร์ดสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ รวมถึงน้ำในเขื่อนเพื่อให้มองเห็นถึงปัญหา เป็นการเตรียมการระยะยาว โดยต้องหารือกับหลายหน่วยงาน เพราะ กทท.ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม รวมถึงให้รวบรวมข้อมูลย้อนหลัง โดยนำสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๔ เป็นตัวตั้งต้นเทียบกับสถานการณ์ขณะนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับปริมาณน้ำในอีก ๒-๓ เดือนข้างหน้า	<u>ด้านบวก</u> - ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันผลกระทบในกรุงเทพฯ	- สำนักงานระบายน้ำ สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การติดตามสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและการเตรียมความพร้อมป้องกันผลกระทบในกรุงเทพฯ หากมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนและมีมรสุม
๔	กทท.รับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากเครือข่าย We Watch และพันธมิตร	เดลินิวส์ dailynews siamrath maticchon mgronline workpointtoday innews	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทท. กล่าวหลังประชุมร่วมกับเครือข่ายเยาวชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งเพื่อประชาธิปไตย (We Watch) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนโยบายที่เกี่ยวกับคนพิการในเขตกรุงเทพฯ ว่า เครือข่าย We Watch และพันธมิตรคนพิการได้นำข้อเสนอเชิงนโยบายจำนวน ๔๕ ข้อ ซึ่งได้มาจากการระดมความคิดเห็นของคนพิการรวม ๔๓ คน มาเสนอต่อ กทท.โดยมีเรื่องหลัก ๔ ข้อที่ต้องการให้ดำเนินการก่อน ได้แก่ (๑) ให้ผู้พิการและผู้ติดตามสามารถ	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือพิจารณากำหนดนโยบายการดูแลผู้พิการในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกกลุ่ม รวมทั้ง	- สำนักพัฒนาสังคม สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	คนพิการ	facebook.com/ VoiceOnlineTH facebook.com/ TheReportersTH twitter.com/prbangkok twitter.com/Matichon Online	ขึ้นรถไฟฟ้าและรถไฟฟ้าใต้ดินฟรี (๒) การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเยาวชนคนพิการ รวมถึงการจ้างงานผู้ปกครองของคนพิการ (๓) การจ้างงานคนพิการ (๔) ตลาดนัดเพื่อให้คนพิการสามารถร่วมนำสินค้ามาขายได้	ผลักดันให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคน	การดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้พิการในพื้นที่กรุงเทพฯ
๕	ผว.กทม.เสนอ ทบทวน โซนนิ่ง สถานบันเทิง กรุงเทพฯ	ข่าวสด matichon thestandard siamrath ch๗ thaipost kaosod ch๓plus pptvhd๓๖ bangkokpost bangkokpost twitter.com/ KhaosodOnline twitter.com/ thestandardth	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงการกำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการและสถานประกอบการและคล้ายสถานบริการว่า กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้จัดโซนนิ่ง ๓ โซน ได้แก่ (๑) ถนนพัฒนาพงศ์ (๒) ถนนมักกะสัน บริเวณอาร์ซีเอ และ (๓) รัชดาภิเษก บริเวณห้วยขวาง สุทธิสาร ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย คนท่องเที่ยวมีความสุข ขณะที่ผู้พักอาศัยได้รับความเดือดร้อน ทั้งเรื่องเสียง และที่จอดรถ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนย่านเที่ยว เช่น ทองหล่อ พหลโยธิน อารีย์ ข้าวสาร ไม่ได้อยู่ในโซนนิ่ง ดังนั้น กทม.จะตั้งคณะกรรมการร่วมกับตำรวจ เพื่อหารือการปรับโซนนิ่งก่อนเสนอ มท.อีกครั้ง โดยมอบหมาย พล.ต.อ.อดิศักดิ์ งามจิตสุขศรี ทปช.ของ ผว.กทม. ดำเนินการ	<u>ด้านบวก</u> - ทบทวนการกำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการและสถานประกอบการและคล้ายสถานบริการในกรุงเทพฯ ให้เหมาะสม	- สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการทบทวนการกำหนดพื้นที่โซนนิ่งสถานบริการและสถานประกอบการและคล้ายสถานบริการในกรุงเทพฯ ให้เหมาะสม
๖	กทม.ประชุม ร่วมกับ คณะกรรมการ อิสลามประจำ กรุงเทพฯ กำหนดจุดแข็ง กรุงเทพฯ เป็นเมือง พหุวัฒนธรรม	matichonweekly matichon mgronline innews twitter.com/ MatichonOnline twitter.com/prbangkok	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมร่วมกับนายอรุณ บุญชม ประธานกรรมการ ในโอกาสเข้าพบเพื่อแนะนำและชี้แจงนโยบายการทำงาน ของคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานนโยบายของ กทม. ต่อประชาคมมุสลิมกรุงเทพมหานครว่า ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายด้าน จุดแข็งของกรุงเทพฯ คือ เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ทุกศาสนาสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน แต่ละชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนชาวมุสลิม ชาวพุทธ หรือชาวคริสต์ มีความเข้มแข็งของตนเอง กทม.มีหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือให้อัตลักษณ์ของแต่ละชุมชนสร้างมูลค่าและคงความสวยงามทางวัฒนธรรม สำหรับบางเรื่องที่ไม่มีข้อมูล เช่น ในพื้นที่เขตคลองสาน มีพื้นที่ว่างใกล้มัสยิดขาว สามารถทำเป็นพื้นที่สาธารณะได้ จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ	<u>ด้านบวก</u> - การประสานความร่วมมือสนับสนุนให้ชุมชนทุกศาสนาในกรุงเทพฯ สามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้ง เน้นจุดแข็งเมืองพหุวัฒนธรรม	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการสนับสนุนให้ชุมชนทุกศาสนาในกรุงเทพฯ สามารถอยู่ร่วมกันโดยไม่ขัดแย้ง เน้นจุดแข็งเมืองพหุวัฒนธรรม ทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๗	กทม. บูรณาการ ภาคีเครือข่าย พัฒนา การศึกษาเด็ก ก่อนวัยเรียน วางรากฐาน ลดความ เหลื่อมล้ำ	เดลินิวส์ thainews matichon dailynews facebook.com/ matichon	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพ.กทม. กล่าวหลังประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการบริหารจัดการและส่งเสริมคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนกรุงเทพฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ว่า ที่ประชุมมีการระดมสมองในหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่ ข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างและการบริหารบุคลากร กลไกการสนับสนุนและกระบวนการพัฒนาคุณภาพ การควบคุมมาตรฐาน จำนวนและการจัดบริการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตครอบครัว เมือง รูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง กทม. ชุมชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ กทม. ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการและส่งเสริมคุณภาพศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานร่วมกัน  - กทม.มีหลายหน่วยงานร่วมส่งเสริมพัฒนาเด็กในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้ ส่วนสำคัญคือ ก่อนจะแก้ไขการศึกษาในระดับประถม คอขวดที่ยังขาดการดูแลคือ ช่วงเด็กอายุ ๐-๖ ขวบ หรือช่วงก่อนที่เด็กจะเข้าสู่ระดับประถมศึกษา จำเป็นต้องขยายขอบเขตบูรณาการทำงานในเด็กช่วงอายุ ๐-๖ ขวบ อาจแบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงอายุ ๐-๒ ขวบ และช่วงอายุ ๒-๖ ขวบ เนื่องจากมีมิติในการดูแลที่ต่างกัน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเน้นที่ช่วงอายุ ๒-๖ ขวบ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมกันทำให้คุณภาพการดูแลเด็กเล็กของ กทม. ดีขึ้น หลังจากนั้นอาจตั้งคณะทำงานที่ดูแลเฉพาะ รวมทั้งเลือกพื้นที่ที่ทำงานร่วมกัน	<u>ด้านบวก</u>  - บูรณาการความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๘	นายกรัฐมนตรี กำชับ สร้างความเข้าใจ ประชาชน หากซื้อยา รักษาโควิด 19 รับประทานเอง ต้องมีใบสั่งยา จากแพทย์	ไทยรัฐ เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน แนวหน้า สยามรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ thairath dailynews khaosod matichon naewna siamrath thaipest	- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.มว.กระทรวงกลาโหม กำชับให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จัดเตรียมแผนและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน กรณีให้โรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งของรัฐและเอกชนสามารถจัดซื้อยารักษาโควิด 19 ได้เอง ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๖๕ เป็นต้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่สามารถเข้าถึงยารักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยประชาชนสามารถหาซื้อได้จากร้านขายทั่วไป แต่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์เท่านั้น โดย สธ.ย้ำเตือนยารักษาโควิด 19 ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน ไม่จำเป็นต้องซื้อติดบ้าน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันประชาชนยังสามารถรับการรักษาดูแลตามสิทธิของแต่ละคนได้ตามปกติ ขอให้รับฟังคำแนะนำจากแพทย์ในการรับประทานยา เพื่อความปลอดภัย รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน	<u>ด้านบวก</u>  - เตรียมความพร้อมแนวทางสนับสนุนการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการเข้าถึงยาต้านไวรัสโควิด 19 กรณีที่ไม่ไปรับบริการในสถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติและ สธ. กำหนด	- สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมแนวทางสนับสนุนการสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ เกี่ยวกับการเข้าถึงยาด้านไวรัสโควิด 19 กรณีที่ไม่ไปรับบริการในสถานพยาบาลตามสิทธิการ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>ตนเอง หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า การปรับให้แต่ละโรงพยาบาล จัดซื้อยาต้านไวรัสโควิด 19 ได้เอง อยู่ในแผนของ สธ.ที่เป็นรายละเอียดของ การทำให้โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) รายงานผู้ได้รับอนุญาตนำเข้ายาทั้งฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์ และเรมดิซิเวียร์ หลายบริษัท ซึ่งมีทั้งองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และบริษัท เอกชน ซึ่งยาต้านไวรัสสามารถซื้อขายได้นานแล้ว แต่บางบริษัทจำหน่าย ให้กับภาครัฐเท่านั้น เนื่องจากยาต้านไวรัสโควิด 19 ยังเป็นการขึ้นทะเบียนใช้ใน ภาวะฉุกเฉิน (EUA) จึงไม่มีการจำหน่ายให้กับเอกชน ที่ผ่านมา สธ.เป็นผู้จัดซื้อ ยาและกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ทุกสังกัด แต่ขณะนี้สถานการณ์โควิด 19 เปลี่ยนแปลงไป สธ.จึงทำหนังสือแจ้งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมถึงคลินิก สามารถจัดซื้อยาได้เองผ่านการบริหารจัดการงบประมาณของแต่ละหน่วย พร้อมแจ้งรายชื่อมีบริษัทใดบ้างที่ได้รับอนุญาตนำเข้า เพื่อให้โรงพยาบาล ติดต่อและวางแผนจัดซื้อ</p>		<p>รักษาตามแนวทางที่ คณะกรรมการโรคติดต่อ แห่งชาติและ สธ.กำหนด</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์